



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
ที่ ๓๗๙/๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

.....

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมอบอำนาจให้นายอภิชาติ ชุ่มวงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาตและการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสวิต ฝ่ายกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

บัญชีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างปฏิบัติราชการแทน
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ที่ ๓๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ร.ร.	อำนาจ ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงาน ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑.	การอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล	
๒.	การต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล	- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับ ทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	
๓.	การอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการ กำจัดสิ่งปฏิกูล	

ที่	อำนาจ ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงาน ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๔.	การต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการ กำจัดสิ่งปฏิกูล	- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลทำนอง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	
๕.	การอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการเก็บและขนมูลฝอย ทั่วไป	- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลทำนอง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป	
๖.	การต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป	- พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลทำนอง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการเก็บและขนมูลฝอย ทั่วไป	

ที่	อำนาจ ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงาน ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๗.	การอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	- พระราชบัญญัติสภาพำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการ กำจัดมูลฝอยทั่วไป	
๘.	การต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการ กำจัดมูลฝอยทั่วไป	- พระราชบัญญัติสภาพำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง - พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าอ่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำนาจในการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป	